

เต็มอิ่ม! คอนเสิร์ตการกุศล “BGC Water For Life” รวมศิลปินตัวท็อปคับคั่ง รายได้มอบมูลนิธิอุทกพัฒนาฯ ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในชุมชน พื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ



ผ่านพ้นไปท่ามกลางความสุข ความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม สำหรับคอนเสิร์ตการกุศล “BGC Water For Life” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ในเครือบริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) โดยงานนี้ได้รับรวมศิลปินระดับตัวท็อปของประเทศมาอย่างคับคั่ง เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนานจากหลากหลายบทเพลงให้แฟน ๆ ได้รับฟัง ณ บีจี ฮอลล์ บีจีซี ปทุมธานีกลาส อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นการแสดงพลังจากภาคเอกชนในการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิอุทกพัฒนาฯ ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในชุมชน พื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยคอเพลงแฟนคลับของเหล่าศิลปินคนโปรด ที่ทยอยขึ้นเวทีโชว์ความสามารถให้คนดูในฮอลล์ได้ฟัง ได้ร้อง ได้ออกสเต็ปเต้นไปด้วยกัน เริ่มต้นเปิดตัวด้วย “อึ้งค์ – วรรณธร เปานิล” นักร้องสาวเสียงสวยเจ้าของเพลงฮิตที่คนดูพากันร้องตามอย่าง “เหงา เหงา ” ต่อด้วยเสียงใสๆ จาก “เอ็ด-ภัทรวี ศรีสันติสุข ” และเจ้าแม่เพลงประกอบละครสาว “ฟิล์ม – บงกช เจริญธรรม” จากนั้นไปมอบความสุขทางเสียงเพลงให้คนดูกันต่อด้วย 4 หนุ่ม กลุ่มคนดนตรีวง “ซีซั่นไฟฟ์ (Season Five)”

หลังจากเต็มอิ่มกับบรรยากาศคอนเสิร์ตในช่วงแรกกันแล้ว 2 พิธีกร “ดีเจดาด้า – วรรณดา ดำรงผล และ ดีเจอั้น – ภูวนาท คุณผลิน” นำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการโดยกล่าวเรียนเชิญ นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ ร่วมมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้มูลนิธิอุทกพัฒนาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในชุมชน พื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

เป็นตัวแทนรับมอบ

ก่อนจะไปปลดปล่อยพลังเสียงเพลงเพราะๆ กันต่อกับ “เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์” และระเบิดที่สุดของ ความมั่นกับวง ร็อกแถวหน้าของเมืองไทย วงซีล (ZEAL) ปิดท้ายด้วยความสนุกสุดเหวี่ยงไปกับความมั่นส์จาก โจอี้ บอย สร้าง ความประทับใจและความทรงจำที่สุดยอดให้กับแฟนเพลงทุกคนในค่ำคืนนั้น